



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๕ อัตรา โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕
ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกสิ้นสุดลงแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัคร
ได้รับรองไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้

๑. ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๕๒๔๓ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่มีผู้สมัคร

๒. ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๙๒๔ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
จำนวน ๑ ราย คือ นายธีระวัฒน์ คำโหม ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ (รักษาการแทนตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข)
ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์)

๓. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๔๒๘๘ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
จำนวน ๑ ราย คือ นายศิริศักดิ์ จันทร์ดี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๔๒๖๗ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

๔. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๔๒๕๕ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
จำนวน ๑ ราย คือ นางสาวกรรณิกา สหมหาพัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่
๑๐๔๓๓๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

๕. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๙๖๐๕๙ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย คือ นางกานต์ดารัตน์ พลับพลา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายนาแซง ตำบลฝายนาแซง สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (ปฏิบัติราชการจริงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์)

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้หมดสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก และให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ไปรายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๒๐ น. ณ ห้องประชุมสุขสำราญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายบรรพต ธีระวิภาส)

ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ